

WISH รังสรรค์กระเช้าของขวัญปีใหม่ 3 คอลเลคชัน รับเทศกาลแห่งการให้



ช่วงเวลาของบรรยากาศแห่งความสุขและการส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันกำลังจะมาถึง การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญสุดพิเศษสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของเทศกาลแห่งความสุขนี้

WISH กระเช้าของขวัญพร้อมส่งแนวคิดใหม่ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขของคุณด้วยการเปิดตัวกระเช้าของขวัญ 3 คอลเลคชันใหม่

บริการกระเช้าของขวัญสำหรับทุกโอกาสจาก WISH กระเช้าของขวัญสุดพิเศษที่คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียมผสมผสานการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยทีมงานมืออาชีพด้วยบริการที่ได้คุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาเลือกซื้อกระเช้าของขวัญโอกาสพิเศษ WISH ขอแนะนำเสนอกระเช้าปีใหม่ 3 คอลเลคชันต้อนรับปี 2020 ที่พร้อมเติมเต็มช่วงเวลาแสนพิเศษของคุณให้สมบูรณ์แบบกว่าที่เคย

Celebrate Collection กระเช้าของขวัญที่ได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งกระเช้าและสินค้าภายในกระเช้ามาจากงานปาร์ตี้ในสวนอันอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและความอบอุ่น ภายใต้ร่มเงาไม้เคล้าแสงแดดอ่อน ๆ และเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้มานานาชนิด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 990 – 4,500 บาท

Japanese Collection กระเช้าของขวัญญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายและเอกลักษณ์แบบฉบับประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขซึ่งพร้อมไปด้วยความรู้สึกเบิกบานและเพลิดเพลินใจ

ไปกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ โดยสินค้าภายในกระเช้าเป็นขนมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1,390 – 8,500 บาท

Luxury Collection กระเช้าของขวัญและแฮมเปอร์ปีใหม่สุดหรูที่ได้แรงบันดาลใจจากคำดีของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คำดีแห่งการเฉลิมฉลอง กระเช้าจึงตกแต่งโดยเน้นความระยิบระยับ และสินค้าภายในกระเช้าเป็นสินค้านำเข้าจากทั่วโลก รวมทั้งสินค้าแบรนด์ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย ราคาเริ่มต้นที่ 2,250 – 8,880 บาท

อีกหนึ่งความพิเศษของกระเช้าของขวัญ WISH นั่นคือ บรรจุภัณฑ์และสิ่งของตกแต่งทุกส่วนของกระเช้าสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแฮมเปอร์และตะกร้าที่สามารถนำไปตกแต่งมุมต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัยและใส่สิ่งของเพื่อจัดระเบียบบ้านได้ตามต้องการ หรือแม้กระทั่งโบว์ตกแต่งกระเช้า สามารถนำออกมาใช้เป็นถุงผ้ารักษ์โลกอเนกประสงค์ได้อีกด้วย

สิ่งแรกที่ WISH คำนึงถึงทุกครั้งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการนึกถึงการใช้งานของลูกค้าเป็นอันดับแรก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อให้ลูกค้าของเรานั้นใจได้ว่ากระเช้าของขวัญที่คุณเลือกเป็นสิ่งที่ประทับใจผู้รับและคุ้มค่าในการใช้งานอย่างแน่นอน

WISH เชื่อว่าการเป็นผู้ให้ส่งต่อความสุขได้มากกว่าการเป็นผู้รับ เราจึงปรารถนาให้ทุกช่วงเวลาสำคัญของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจจากของขวัญสุดพิเศษที่ใส่ใจและพิถีพิถันในทุกรายละเอียด คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพพรีเมียม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าของขวัญทุกชิ้นจาก WISH จะเป็นสื่อแทนความรัก ความห่วงใย พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาอันแสนพิเศษของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ไม่ว่าจะเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลไหน ๆ WISH พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ส่งมอบความสุขจากคุณไปสู่มือคนที่คุณรัก ประหยัดเวลาสำหรับการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญและสามารถเลือกรับสินค้าได้ในรูปแบบที่คุณต้องการ สามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ LINE: @wish.in.th วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 19.00 น. และเว็บไซต์ <https://wish.in.th>